



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯแอปเกรดบริการเพิ่มศักยภาพ22หน่วย176ระบบ	แนวหน้า
2. 'เฉลิมชัย'เตรียมพื้นที่จัดงานพืชสวนโลก	เดลินิวส์
3. ประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน	เดลินิวส์
4. 'ประภัตร'หารือทูตเยอรมันแสดงนวัตกรรมเกษตรไทย	แนวหน้า
5. 'มนัญญา'เดินหน้าสานต่ออาชีพเกษตรกร	แนวหน้า
6. 'เฉลิมชัย'กระตุ้นดูพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกปี69	ไทยรัฐ
7. ส่งออกน้ำตาลตันราคาอ้อย	กรุงเทพธุรกิจ
8. สก๊อปพิเศษ: กรมหม่อนไหม จับมือ อบจ.สกลนคร สมาพันธ์ อบจ.ภาคอีสานจัด...	สยามรัฐ
9. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: รถไฟชนผลไม้ไปจีนยังไม่ถึงฝั่งฝัน	ไทยรัฐ
10. อุตุฯดันส่งออกอาหารแปรรูป 'สุริยะ'ชู4แผนสนับสนุนหวัง65โกยเงิน6แสนล. ...	ไทยโพสต์
11. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
12. ชกส.หยั่งเชิงลงของใหม่สินเชื่อ 'กัญชา' 5,000 ล้าน	ดอกเบี๋ยธุรกิจ

เกษตรฯอัปเดตบริการเพิ่มศักยภาพ22หน่วย176ระบบ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตร และสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 กล่าวว่า กำลังเร่งอัปเดตบริการภาครัฐสู่กระทรวงเกษตร 4.0 เพื่อยกระดับศักยภาพและประสิทธิภาพภาคเกษตรภายใต้ “5 ยุทธศาสตร์” และนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสไทยในฐานะครัวโลกในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาหารจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 22 หน่วยงาน กำหนดเป้าหมายให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 176 ระบบ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จและให้บริการเรียบร้อยแล้ว 167 ระบบ และอยู่ระหว่างการพัฒนา 9 ระบบ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2565

สำหรับระบบบริการจะมุ่งเน้นให้บริการ

ครอบคลุมตลอดวัฏจักรการทำการเกษตร ตั้งแต่การวางแผนการผลิตจนถึงการตลาด อาทิ ระบบตรวจสอบดิน (กรมพัฒนาที่ดิน) ระบบโปรแกรมประยุกต์การคำนวณการให้อาหารกุ้งทะเล (กรมประมง) ระบบการขอใบอนุญาตนำเข้าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร.3 /ร.4 /ร.5) (กรมปศุสัตว์) ระบบงานยื่นคำขอและออกใบสำคัญขึ้นทะเบียน/ใบรับรอง/ใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย (กรมวิชาการเกษตร) รวมทั้งยังมีระบบที่เชื่อมโยง ข้อมูลกับระบบ National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากร เพื่อการออกใบอนุญาตที่สำคัญต่างๆ ใบสำคัญในการนำเข้า-ส่งออก หรือการรับรองผลการตรวจสอบอนามัยพืชและสัตว์ (55 ระบบ)

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov

Tech ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำ Web Application “ระบบบริการภาครัฐ: <http://mis.oae.go.th/rservice>” เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงบริการของกระทรวงเกษตรฯ โดย “ระบบบริการภาครัฐ” มีเมนูจำแนกตามกิจกรรมบริการที่สอดคล้องกับวัฏจักรการทำการเกษตร ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1.การวางแผนการผลิต 2.การหาปัจจัยการผลิต 3.การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ดูแลรักษา 4.การเก็บเกี่ยว 5.การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า และ 6.การตลาด การจำหน่าย

นอกจากนี้ ยังมีเมนูพิเศษอื่นๆ เพื่อการสืบค้นและสามารถเข้าถึงงานวิจัย ตลอดจนรายชื่อองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (ศูนย์ AIC 77 จังหวัด) โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหา ระบบที่ต้องการได้ทันที และระบบจะเชื่อมโยงไปหน่วยงานต้นทางที่พร้อมให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน

'เฉลิมชัย'เตรียมพื้นที่จัดงานพีชสวนโลก

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานพีชสวนโลก ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2569-14 มี.ค. 2570 (134 วัน) ที่ ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งรัฐบาลได้เห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณในขั้นต้น 2,500 ล้านบาท มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ใน จ.อุดรธานี ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า และรายงานให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม รับทราบถึงความตื่นตัวและความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เพราะประชาชนทราบดีว่างานนี้เป็นการสร้างชื่อเสียงและนำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัด อีกทั้งจะสร้างเงินสะพัดในช่วงระหว่างการจัดงานที่อาจมากถึง 32,000 ล้านบาท จากจำนวนผู้เข้าชมงานที่จะมากถึง

3.6 ล้านคน เป็นชาวไทยร้อยละ 70 และชาวต่างชาติร้อยละ 30 และเกิดการจ้างงานประมาณ 81,000 อัตรา โดยนายกฯ ดีใจที่ทุกภาคส่วนมีความยินดีและตื่นตัวที่จะได้เป็นเจ้าภาพงานพีชสวนโลก จับมือกันสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า ขณะนี้ กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำและการลำเลียงน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง-หนองสำโรง-หนองแค และการปรับพื้นที่ให้มีพื้นที่ราบเพิ่มขึ้นในส่วนของจังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่าง ๆ ได้ร่วมมือกันวางแผนการเป็นเจ้าภาพ สร้างความเข้าใจโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เมื่อจบสิ้นการจัดงาน ทางจังหวัดมีแผนจะอนุรักษ์พื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ต่อเนื่องเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ ประเพณีวัฒนธรรม และศูนย์กลางกีฬานานาชาติ ของกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกของพระราชทาน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างร่วมงานการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกของพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ภายใต้งาน “เจ็ดใต้ 90 พรรษา พระมรดกแห่งใหม่ไทย” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ริมฝั่งหนองหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการสาวไหมแบบพื้นบ้านของไทย ให้เยาวชนและเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมที่สั่งสมแบบดั้งเดิม รวมทั้งเชิดชูบุคคลที่ผลิตผลงานคุณภาพด้านหม่อนไหม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ในการ

ไหมจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และเกิดการสร้างสรรค์สินค้าและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ ส่งผลต่อการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากโดยดึงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้

นายศรีัญญ์ พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เผยว่า กรมหม่อนไหมได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 29 โครงการ แบ่งออกเป็น 6



สืบสานพระราชปณิธานและขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งประเทศไทยมีการทำอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นเวลานาน มากกว่า 100 ปี อาชีพหม่อนไหมมีจุดเด่นในการเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรได้ตลอดทั้งปี สามารถสร้างอาชีพในถิ่นที่อยู่ ส่งผลให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว การที่ทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดให้มีการประกวดและการแข่งขันผลผลิตหรือสินค้าด้านหม่อน

ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ วัสดุภัณฑ์และสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดทำหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ การทอผ้าเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการวิจัยและพัฒนา การจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีการดำเนินงานต่อเนื่องตลอดปี 2565

สำหรับกิจกรรมภายในงานวันนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง การประกวด และการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 29 ประเภท



ได้แก่ การแข่งขันสาวไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน 6 ประเภท รวม 64 ทีม การประกวดผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานสีทอง 11 ประเภท รวม 291 ผืน ผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานสีเงิน 1

ประเภท รวม 67 ผืน ผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานสีน้ำเงิน 9 ประเภท รวม 317 ผืน ผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานสีเขียว 1 ประเภท รวม 24 ผืน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากผ้าไหม ประเภท กระเป๋าสตรี 1 ประเภท รวม 32 ใบ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่ 1 ทุกประเภท จะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผลิตภัณฑ์ที่ชนะการแข่งขันและการประกวดทั้งหมด กรมหม่อนไหมจะนำไปจัดแสดงในงาน “ตรานกยุงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีต่อไป.

'ประภัตร'หารือทูตเยอรมัน แสดงนวัตกรรมเกษตรไทย

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีและสหกรณ์ฯ รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีฯ ให้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่งจัดโดย นายเก-ออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผอ.สำนักงานเกษตรต่างประเทศ และผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ และกรมชลประทาน เข้าร่วม

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณกระทรวงเกษตรฯ ที่เป็นเจ้าภาพร่วมกับ German Agriculture Society (DLG) และกระทรวงอาหารและเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMEL) ในการจัดงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 และร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรไทย ในโซน Thailand Smart Farming Pavilion ที่ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กทม.

ในโอกาสนี้ นายประภัตร ได้พบปะหารือกับ ดร.เงินแท่ง นาม รัฐมนตรีและพัฒนาชนบท ประเทศเวียดนาม และได้แลกเปลี่ยนแนวทางการร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

'มนัญญา'เดินหน้าสานต่ออาชีพเกษตร

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตร และสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด และพบปะเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ที่ จ.หนองคาย โดยมี นางวนิดา อมาตย์ทัศนีสหกรณ์จังหวัดหนองคาย นายปกรณ์ ศรีหาราช ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด สมาชิกสหกรณ์ฯ และเกษตรกร ดือนรับ

ในโอกาสนี้ น.ส.มนัญญา ได้รับฟังปัญหาด้านการเกษตร โดยชื่นชมสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด และสมาชิก ที่

สนับสนุนโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ ให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพทางการเกษตร นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์ รวมทั้งยังได้ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ จึงเชิญชวนสหกรณ์ภาคเกษตร มาเป็นต้นแบบการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพทางการเกษตรให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ใช้แนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ รมช.เกษตรฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและการจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และสินค้า

แปรรูปมากมาย อาทิ ข้าวแปรรูปของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองคาย จำกัด ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งโพรงป่า ด.พระพุทธรบาท จำกัด และพบปะผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 36 ราย ที่ผ่านมา สำนักงานสหกรณ์ จ.หนองคาย ได้จัดประชุมชี้แจงและจัดโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานโครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

'เฉลิมชัย' กระตุ้น ดูพื้นที่จัดงาน พืชสวนโลกปี69

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว. เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเดินทางไปยังพื้นที่ ชุมน้ำหนองแค ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 (UDONTHANI International Horticultural Exhibition Expo 2026) ภายหลังสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Association of Horticultural Producers: AIPH) ได้ประกาศให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว

สำหรับพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ครั้งนี้ ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ สายอุดรธานี-หนองคาย ห่างจากตัวเมืองอุดรฯ ประมาณ 4 กม. เนื้อที่ประมาณ 1,030 ไร่ แบ่งเป็นพื้นน้ำ 400 ไร่ และพื้นดิน 630 ไร่ คาดจะมีผู้เข้าชมงานถึง 3.8 ล้านคน เป็นชาวไทย ร้อยละ 70 และชาวต่างชาติร้อยละ 30 มีประเทศที่เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 20 ประเทศ/องค์กร/สมาคม ระยะเวลาจัดงานระหว่างวันที่ 1 พ.ย.69-14 มี.ค.70

รวม 134 วัน

เมื่อเสร็จการจัดงานแล้ว จังหวัดอุดรธานี มีแผนจะอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง เป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ ประเพณีวัฒนธรรมและ ศูนย์กลางกีฬานานาชาติของกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การเป็นเจ้าภาพมหกรรมพืชสวนโลกในปี 2569 ครั้งนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก สามารถเพิ่มเงินสะพัดระหว่างการจัดงานได้ประมาณ 32,000 ล้านบาท เพิ่มมูลค่าการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ประมาณ 20,000 ล้านบาท และเกิดการจ้างงาน การจ้างงาน ประมาณ 81,000 อัตรา

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า วันนี้นำดูพื้นที่ในการจัดเตรียมงาน จะต้องร่วมมือกับจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมงาน ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณตั้งแต่ปี 2566 จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน และประสานงานกับจังหวัดอุดรฯ เรื่องงบประมาณ ความพร้อมของพื้นที่และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ถูกต้องเพื่อให้งานพืชสวนโลกปี 2569 สมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงการปรับปรุงการจัดเตรียมงาน และหลังจากจัดงานเสร็จ นายค. อบจ.อุดรธานี จะมาช่วยดูแลพื้นที่ตรงนี้ที่จะกลายเป็นมรดกของคนอุดรธานีต่อไป

ส่งออกน้ำตาลต้นทุนต่ำอ้อย อานิสงส์วิกฤติอาหาร-บาคออ่อน

● **ชบาภา สรจิตไธธิม**
กรุงเทพธุรกิจ

สถานการณ์วิกฤติซ้อนวิกฤติและซ้ำด้วยอีกวิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นเงินบาทอ่อนค่า วิกฤติความไม่มั่นคงอาหารทั่วโลก สงครามรัสเซีย-ยูเครน ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ระบบซัพพลายเชนขาดช่วง แต่ท่ามกลางวิกฤติต่างๆยังมีโอกาสที่ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายสำคัญของโลกกำลังได้รับประโยชน์จากสถานการณ์นี้

ปัจจุบันราคาน้ำตาลในตลาดโลกอยู่ที่ 19-20 เซนต์ต่อปอนด์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 20% จากปีก่อนหน้า อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ด้วยประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ทั้งอินเดียและบราซิลออกมาประกาศควบคุมปริมาณการส่งออกเพื่อกันไว้บริโภคในประเทศ

ทั้งนี้ สถานการณ์ข้างต้นถือเป็นปัจจัยบวกที่ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยอย่างมีนัยสำคัญ โดยสถิติการส่งออกน้ำตาลทราย 3 เดือนแรกปี 2565 ในเดือนม.ค. อยู่ที่ 179,695,274 กก. เพิ่มขึ้น 23.98% มูลค่า 3,028 ล้านบาท เดือน ก.พ. อยู่ที่ 215,044,789 กก. เพิ่มขึ้น 49.48% มูลค่า 3.5 พันบาท และเดือนมี.ค. อยู่ที่ 195,762,541 กก. เพิ่มขึ้น 14.76% มูลค่า 3,176 พันล้านบาท

ชลัช ชินธรรรมมิตร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ราคาน้ำตาลโลกอยู่ในระดับที่สูงมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้ว เนื่องจากความขาดแคลนในบางพื้นที่ ทำให้มีความต้องการบริโภค จึงเกิดการเข้าซื้อน้ำตาลส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ค่าเงินบาทที่อ่อนลงจาก 31 บาทต่อดอลลาร์ ปัจจุบันอ่อนค่าถึง 35 บาทต่อดอลลาร์ ถือเป็นปัจจัยหนุนให้กับผู้ส่งออกน้ำตาลมีรายรับมากขึ้น โดยส่งผลกระทบต่อถึงราคาอ้อยที่สูงขึ้นเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร้อ้อยขยายพื้นที่การปลูกอ้อยซึ่งจะทำให้ไทยมีผลผลิตมากขึ้นในปีต่อไป



“ค่าเงินปัจจุบันอ่อนค่าถึง 35 บาทต่อดอลลาร์ ถือเป็นปัจจัยหนุนให้กับผู้ส่งออกน้ำตาลมีรายรับมากขึ้น โดยส่งผลกระทบต่อถึงราคาอ้อยที่สูงขึ้น”

ชลัช ชินธรรรมมิตร



เอกภัทร วงศ์สุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า สำหรับฤดูกาลผลิตอ้อยปี 2565/66 คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตมากกว่า 100 ล้านตัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตามลำดับเนื่องจากมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง โดยพื้นที่การปลูกอ้อยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก แต่คาดว่าปริมาณผลผลิตต้นต่อไร่สูงขึ้น ในขณะที่ราคาอ้อยในปีนี้จะประเมินว่าจะเกินตันละ 1,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ยังต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวไร้อ้อยและต้นทุนของผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและค่าปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจะเป็นปัจจัยหลักในการคำนวณต้นทุนและประเมินว่าราคาอ้อยและน้ำตาลในปีหน้าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ โดย สอน. พยายามรักษาระดับราคาน้ำตาลในปัจจุบันเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภคและส่งผ่านต้นทุนผ่านอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม

จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐระบุว่า ปริมาณการผลิตน้ำตาลในฤดูกาลปี 2565/66 ของไทยจะอยู่ที่ 10.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ในขณะที่

ปริมาณการส่งออกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 11 ล้านตัน เนื่องจากมีปริมาณส่งออกได้จำนวนมาก ทั้งนี้ช่วง 10 ปีที่ผ่านมาไทยถือเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับที่ 4 ของโลก รองจากบราซิล อินเดีย และอียิปต์

ทั้งนี้ การใช้อ้อยผลิตเอทานอลในไทยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.8 ล้านตัน เนื่องจากมีการตั้งโรงงานเอทานอลแห่งใหม่เพื่อผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลโดยจะเริ่มผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมในปี 2566 ซึ่งในขณะนี้อ้อยส่วนใหญ่ยังคงนำไปผลิตเป็นน้ำตาล สำหรับความต้องการบริโภคน้ำตาลคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.5 ล้านตัน สอดคล้องกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและบริการภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19

จากราคาอ้อยและน้ำตาลที่ทรงตัวสูงแต่อีกด้านหนึ่งต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรหลายรายการก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเช่นกัน ทำให้วิกฤติที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมน้ำตาลแต่ในระยะยาวการวางแผนการผลิตและส่งออกที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโลกโดยรวม



กรมหม่อนไหม
จับมือ >12
อบจ.สกลนคร
สมาพันธ์
อบจ.ภาคอีสาน
จัดงานยิ่งใหญ่
มหกรรม 'เกิดใต้
90 พรรษา
พระมารดา
แห่งไหมไทย'

กรมหม่อนไหม จับมือ อบจ.สกลนคร สมาพันธ์ อบจ.ภาคอีสาน จัดงานยิ่งใหญ่ มหกรรม 'เกิดใต้ 90 พรรษา พระมารดา แห่งไหมไทย'



สก๊อปพิเศษ

๑ ทีมข่าวภูมิภาค

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมระดับประเทศประจำปี 2565 ภายใต้งาน "เกิดใต้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย" โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่กรมหม่อนไหมร่วมกับ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย อบจ.สกลนคร สมาพันธ์ อบจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และช่อง 9 สัญจรจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 - 21 มิถุนายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ริมฝั่งหนองหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าการจัดงาน "เกิดใต้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย" เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม



ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพสกนิกรเป็นสำคัญ และทรงมีพระราช

ปณิธานอันแน่วแน่ที่จะอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาและอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่กับประเทศไทย และส่งเสริมให้ผ้าไหมไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการสาวไหมแบบพื้นบ้านของไทยให้เยาวชนและเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมที่ดั่งงามแบบดั้งเดิมรวมทั้งเชิดชูบุคคลที่ผลิตผลงานคุณภาพด้านหม่อนไหมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ในการสืบสานพระราชปณิธาน และขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งประเทศไทยมีการทำอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นเวลานานมากกว่า 100 ปี อาชีพหม่อนไหมมีจุดเด่นในการ

เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรได้ตลอดทั้งปี สามารถสร้างอาชีพในถิ่นที่อยู่ส่ง

ผลให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดให้มีการประกวดและการแข่งขันผลผลิตหรือสินค้าด้านหม่อนไหมจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและเกิดการสร้างสรรค์สินค้าและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ ส่งผลต่อการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากรานรากโดยดึงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้

นายศรีบุญชู พูลลากร องอธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมทวงศเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 29 โครงการ แบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลักๆ ได้แก่ วิดีทัศน์และสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดทำหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ การทอผ้าเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการวิจัยและพัฒนา การจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีการดำเนินงานต่อเนื่องตลอด ปี 2565

สำหรับกิจกรรมภายในงานวันนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง การประกวดและการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 29 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันสาวไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน 6 ประเภท รวม 54 ทีม การประกวดผ้าไหมตราสัญลักษณ์พระราชทานสีทอง 11 ประเภท รวม 291 ผืนผ้าไหมตราสัญลักษณ์พระราชทานสีเงิน 1 ประเภท รวม 57 ผืน ผ้าไหมตราสัญลักษณ์สีน้ำเงิน 9 ประเภท รวม 317 ผืน ผ้าไหมตรา



นกฎพระราชทานสีเขียว 1 ประเภท รวม 24 ผืน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากผ้าไหมประเภท กระเป๋าสตรี 1 ประเภท รวม 32 ใบ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่ 1 ทุกประเภท จะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและผลิตภัณฑ์ที่ชนะการแข่งขันและการประกวดทั้งหมดกรมหม่อนไหมจะนำไปจัดแสดงในงาน "ตราสัญลักษณ์พระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565" ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีต่อไป



รถไฟขนส่งผลไม้ไปจีนยังไม่ถึงฝั่งฝัน

แม้ว่าด่านรถไฟโมฮานเป็นด่านสำคัญในการขนส่งสินค้าเข้าจีน จะมีพิธีสารระหว่างกรมศุลกากรจีนกับกระทรวงเกษตรฯ ไทย ว่าด้วยการตรวจสอบการกักกันโรคสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่ 3 แล้ว

แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถนำเข้าผลไม้ได้ เนื่องจากยังต้องมีการดำเนินการก่อสร้างลานเฉพาะสำหรับตรวจสอบสินค้านำเข้า 8 ประเภท ได้แก่ 1.ผลไม้ 2.เนื้อสัตว์ 3.ธัญพืช 4.สินค้าอาหารทะเลสดแช่เย็น 5.สัตว์น้ำมีชีวิต 6.ต้นกล้า 7.ไม้และ 8.สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงสูง

นายณัฐ วัฒนจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ข้อมูลในช่วงระยะแรกจะมีการสร้างและใช้งานลานตรวจสอบสินค้านำเข้า 8 ประเภทก่อน ได้แก่ ผลไม้ ธัญพืชและสินค้าอาหารทะเลสดแช่เย็น คาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ในปี



ส่วนที่เหลือจะดำเนินการในภายหลัง และหากลานสินค้าจำเพาะสามารถเปิดใช้งานได้แล้ว ด่านรถไฟโมฮานจะกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางเปิดประตูผลไม้รวมถึงสินค้าไทยสู่ตลาดยูเรเชีย สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่นำเข้าง่าย ต้องการความรวดเร็วในการขนส่ง

ทั้งนี้ ปัจจุบันด่านรถไฟโมฮานยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกและลานตรวจสอบสินค้าผลไม้ ทำให้มีผู้ประกอบการไทยบางรายทดลองขนส่งผลไม้ผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีนในบางส่วน ในรูปแบบผสมผสานทางรถและทางราง เพื่อแก้ไขปัญหาในการเร่งระบายผลไม้จากไทยเข้าจีน และหลีกเลี่ยงปัญหาถนนในลาวที่มีสภาพไม่ดี รวมถึงแก้ปัญหาการขาดแคลนรถลากที่เชื่อมด่านเชียงของ จ.เชียงราย กับด่านห้วยทราย สปป.ลาว

แต่ก็ยังคิดขัดเรื่องการขนส่งทางรถไฟต้องการเติมสินค้าให้เต็มทั้งขบวนก่อนจึงค่อยขนส่งไปที่จีนได้ หรือไม่ก็ต้องเหมาทั้งขบวนรถไฟ แม้ว่าขนส่งด้วยรถไฟ แต่เมื่อมาถึงสถานีปลายทางของลาวต้องเปลี่ยนเป็นการขนส่งด้วยรถบรรทุกจากนาเตมาถึงด่านม่อเต็นของลาวแล้วก็ต้องรอคิวเข้าด่านโมฮานของจีน ร่วมกับรถบรรทุกที่วิ่งบนถนนมาตลอดสาย.

ส-ลา-เ

อดฯ ดันส่งออก
อาหารแปรรูป

หน้า... 7

อดฯดันส่งออกอาหารแปรรูป

'สุริยะ'ชู4แผนสนับสนุนหวัง65โกยเงิน6แสนล.เข้าประเทศ

พระราม 6 • 'สุริยะ' ดันส่งออกอาหารแปรรูปไทย ตั้งเป้าปี 65 ส่งออกกว่า 6 แสนล้านบาท พร้อมชุด 4 มาตรการรับมือสถานการณ์ความมั่นคงอาหารโลก หวังก้าวสู่ 1 ใน 10 ประเทศผู้ส่งออก

นายสุริยะ จีรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบความคืบหน้า และแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2570) ที่กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานหลักได้รับมอบหมายให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ทั้งนี้ คาดว่าการส่งออกอาหารแปรรูปของไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 จะมีมูลค่าประมาณ 600,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 18.4%

ส่วนภาพรวมปี 2565 คาดจะถึงจุดสูงสุดเต็มและมีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการรับมือกับสถานการณ์

ความมั่นคงด้านอาหารโลก และก้าวสู่ 1 ใน 10 ประเทศผู้ส่งออก ผ่านการขับเคลื่อน 4 มาตรการหลักตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ มาตรการที่ 1 การสร้างนิคมอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ ผ่าน 4 หน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการพัฒนานายกระดับผู้ประกอบการ สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ผ่านการอบรม และให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากลและมาตรฐานฮาลาล (HALAL) ถ่ายทอดความรู้เชิงธุรกิจและการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต

มาตรการที่ 2 การสร้างนิคมอุตสาหกรรมอนาคต มีการเชื่อมโยงกลไกและให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาผ่านเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยสร้างนักวิจัย



สุริยะ จีรุงเรืองกิจ

ให้สามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง มาตรการที่ 3 การสร้างโอกาสทางธุรกิจยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่นในปี 2564 กระทรวงพาณิชย์จัดงานแสดงสินค้าระดับโลกในไทย จำนวน 2 ครั้ง มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 2,363 ราย 2,088 บริษัท 97 ประเทศ มูลค่าการสั่งซื้อรวมประมาณ 3,122.8069 ล้านบาท

และมาตรการที่ 4 สร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อเร่งการพัฒนา

อุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 14 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดทำโครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ดีและส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่ ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง เป็นต้น

เกษตรวันนี้.....● มีข่าวทำนองว่า และข้าวหอมมะลิ ประเทศไทยไม่เคยผลิต
กรมการข้าวจะปลูกข้าวบัสมาตีเพื่อส่งออก ข้าวบัสมาตีเพื่อการส่งออกแม้แต่ต้นเดียว
ไปชาอูดีอาระเบีย 30 ล้านตัน ตาม จะมีเพียงการทดลองวิจัยในอดีตนาน
นโยบายของที่ปรึกษารัฐมนตรี มาแล้ว.....● ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะมีนโยบายปลูกข้าว
เกษตรฯ หลังจากเดินทาง ไม่ได้ที่จะมีนโยบายปลูกข้าว
ไปเยือนชาอูดีอาระเบีย บัสมาตีเพื่อการส่งออก
“อลงกรณ์ พลบุตร” ใน เพราะสภาพภูมิอากาศและ
ฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรี พื้นที่ของประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมกับพันธุ์
ว่าการกระทรวงเกษตรและ ใหญ่ไม่เหมาะสมกับพันธุ์
สหกรณ์ และเดินทางไปชาอูดี ข้าวดังกล่าว นอกจากนี้ชาอูดี
บอกว่า ไม่เคยบอกว่าจะให้ อาระเบียก็ไม่มีกรนำเข้าข้าวใน
กรมข้าวผลิตข้าวบัสมาตีเพื่อส่งออกไป จำนวนมากมายขนาดนั้นเนื่องจากมีประชากร
ชาอูดีอาระเบีย.....● ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เพียง 30 กว่าล้านคน จึงมีการนำเข้าข้าว
มาไทยส่งออกข้าวโดยเฉลี่ยปีละไม่เกิน 10 เพียงปีละ 1 ล้านตันเศษเท่านั้น.....●
ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว ข้าวหนึ่ง

**เกษตร
วันนี้**

นายกฯ หล้าปลื

ธกส.หยั่งเชิงล่องของใหม่ สินเชื่อ 'กัญชา' 5,000 ล้าน

■ มองเป็นโอกาสสร้างอาชีพยั่งยืน

ธ.ก.ส.นำร่องส่งเสริมการปลูก แปรรูปกัญชา สร้างองค์ความรู้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมเติมทุนด้วยโครงการ “สินเชื่อเพื่อผลิตกัญชา” วงเงิน 5,000 ล้านบาท ปลอ่ยกู้ให้ 3 กลุ่มหลัก คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มสหกรณ์การเกษตร เน้นผู้เกี่ยวข้องต้องไม่เคยมีประวัติด้านยาเสพติด ใส่ใจให้ความสำคัญกับกฎหมายกัญชาเสรี เชื่อ...ถ้าเริ่มต้นได้ดี ต่อยอดได้ถูกทาง ทั้งกัญชาและกัญชงจะเป็นความหวังใหม่และเป็นโอกาสสร้างอาชีพให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน แต่ที่สุดแล้วยังต้องยึดหลักการเกษตรผสมผสาน ไม่ทุ่มกับกัญชาจนหมดหน้าตัก ไม่กระโจนสุดตัวแบบผลิผลาม เพราะอาจเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟและตายกันเป็นเบือได้

อ่านต่อหน้า 9

ธกส.หยั่งเชิงล่องของใหม่ สมเกียรติ กิมาวหา

รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

★ธ.ก.ส.มีมุมมองเรื่องกัญชาเสรีอย่างไร

ต้องเรียนว่า พี่ช 3 ก. คือกัญชา กัญชง และกระท่อม เป็นส่วนหนึ่งที่มีหลายมุมมอง ทั้งส่วนที่ควรระมัดระวัง และส่วนที่ต้องให้ความรู้ทางธ.ก.ส.เอง ก็มีการศึกษานำร่องไปแล้วก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะมาถึงวันที่ 9 มิถุนายน ว่าเราควรจะต้องเข้าไปมีส่วนอย่างไรในฐานะสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่ากัญชาเป็นพืชที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ การนำผลิตภัณฑ์มาแปรรูปในเรื่องของสุขภาพและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งออกตลาดโลก จากข้อมูลในปี 2563 มูลค่าการค้าของกัญชาเป็นตัวเลขไม่น้อยเลยประมาณ 8 แสนล้านบาท

ขณะนี้ ธ.ก.ส.มีผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับเป็นแหล่งทุนเรียกว่าโครงการสินเชื่อเพื่อผลิตกัญชาที่เสนอคณะกรรมการไปแล้ว ระยะเวลาดำเนินการโครงการตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 มีอายุโครงการ 3 ปี จนถึง 31 ธันวาคม 2568 วงเงินรวมกำหนดไว้ที่ 5,000 ล้านบาท เป็นการกำหนดไว้ในเบื้องต้น

★เป็นสินเชื่อลักษณะไหน

โครงการดังกล่าวจะเน้นกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันหลักก็คือเราจำเป็นต้องใช้ระบบกลุ่มที่มีการรวมกลุ่ม มีการรับรอง มีการจัดตั้งที่ทางราชการให้การรับรอง จากนั้นคือการพิจารณาคุณสมบัติ และเงื่อนไขการดำเนินงานของกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม ต้องมีผู้ผลิต ต้องได้รับความรู้และผ่านการอบรม ถือว่าเป็นหลักเบื้องต้น รู้กฎแล้วก็มีทุน

ส่วนที่สองย้ำเน้นเลยว่าต้องไม่มีประวัติเรื่องของยาเสพติด

เรื่องที่สามารถต่างๆ ต้องมีเอ็มโอยู บันทึกร่วมมือว่าจะปลูกส่งให้ใคร อาทิ มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หรืออย. หรือ

องค์การเภสัชฯ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่กำหนดไว้เพื่อดูแลห่วงโซ่การผลิต

ส่วนที่สี่เป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับ อาทิ ไม่ใช่เป็นการปลูกผัก ปลูกข้าวทั่วไป หรือแบบสวนครัว ตรงนี้จะมีการควบคุมการเพาะปลูก การรักษา การเก็บ การควบคุมการทำบัญชี การขนย้าย ตลอดจนการทำลาย ตรงนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและป้องกันที่เหมาะสม โดยมีป.ป.ส.เข้ามาดูในสถานการณ์ต่างๆ

นอกจากนั้น ในเอ็มโอยูต้องบอกว่าผู้ผลิตเองต้องมีแผนธุรกิจผลิตที่ไหน การตลาดเป็นอย่างไร หรือแม้กระทั่งช่วงส่งออก เอาไปให้สถาบันการศึกษา หรือใช้ในทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น เรามีกรณีศึกษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ปราจีนบุรี จะมีพี่น้องเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจปลูกส่ง ที่นี้ก็จะมีความชัดเจนว่าต้นทางผลิต

เท่าไร ไม่ใช่ว่าระหว่างทางหายไปส่วนหนึ่ง แล้วก็ส่งปลายทาง ก็เป็นเรื่องที่จะต้องควบคุมกัน เหล่านี้ก็จะเห็นภาพรวมๆ ที่ธ.ก.ส.เองคิดว่าสำคัญๆ

อย่างน้อยที่น้องเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ ก็สามารถที่จะมีรายได้ และทั้งกัญชา หรือกัญชาก็ดี จะเป็นโอกาสสร้างอาชีพ สร้างธุรกิจชุมชน เกิดการจ้างงานและยกระดับการสร้างมูลค่า

สิ่งเหล่านี้ก็จะเห็นภาพรวมที่ทางเราเตรียมไว้ก่อนวันที่ 9 มิถุนายนที่มีการปลดล็อก

★เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส.มีความพร้อมที่จะปล่อยสินเชื่อกัญชา จากที่ไม่เคยปล่อยมาก่อน

ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็คงสร้างบุคลากรเรา ฉะนั้นที่ศูนย์ธุรกิจเอง จะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องนำพนักงานไปเพื่อให้รู้เงื่อนไข เพื่อให้รู้คุณสมบัติ เราคิดว่าเรื่องของการวิเคราะห์สินเชื่อก็เป็นเรื่องที่ต้องหาความรู้เนื่องจากไม่มีราคาอ้างอิง ไม่มีบอกว่าเป็นที่ขนาดนี้จะได้กัญชาเท่าไร ขายได้เท่าไร และหลังจากนั้น การพิจารณารายได้ จำนวนปริมาณผลผลิตตลาดรองรับที่หน้อย่างไร ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่มีโครงการนำร่อง

นอกเหนือจากนั้น สิ่งที่จะต้องคอนเฟิร์มอย่างยั้งคือเรื่องของกฎหมายที่จำเป็นจะต้องให้พี่น้องในวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร ต้องรู้ต้องใส่ใจ ตรงนี้ยังเป็นภาพรวมที่พนักงานและพี่น้องเกษตรกรผู้ร่วมโครงการต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ในส่วนการค้นหาเราคิดว่ามีกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ เราคิดว่ากระบวนการนี้มีความสำคัญ สถาบันการศึกษาตลอดจนอะไรต่างๆ จะเข้ามาสู่กระบวนการที่สอง ก็คือค้นหาพี่น้องเกษตรกรที่มารวมกลุ่มกันแล้ว จะพัฒนาความรู้ได้อย่างไร ความรู้เรื่องการผลิต ความรู้เรื่องของธุรกิจ ความรู้เรื่องของแสง ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่ใช่ละเมิดศีลธรรม ไปละเมิดต่อกฎหมาย

แล้วเราก็คงคิดว่าองค์ประกอบที่สามคือต้องมีการประสานความร่วมมือ ตอนนีทางธ.ก.ส.เองร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษา หรือแม้แต่กระทั่งโรงพยาบาล สถานประกอบการต่างๆ แพทย์แผนไทย ซึ่งธ.ก.ส.ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในฐานะของแหล่งทุนน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้าย ฉะนั้นการค้นหา การพัฒนา การประสานความร่วมมือ และเงินทุน เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการอำนวยความสะดวกเพื่อการผลิตกัญชา เหล่านี้คือภาพรวมที่เราต้องให้ความสำคัญ และต้องถือว่าเป็นวาระที่ต้องเติมเต็มความรู้เหล่านี้

★ถึงตอนนี้มีคนมาขอรับสินเชื่อมากน้อยขนาดไหน

ณ ตอนนี้ที่เราอำนวยความสะดวกไปมี 4 ศูนย์วิสาหกิจ จ่ายเงินสินเชื่อไปแล้ว 7.1 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้เรามีข้อมูลที่มีผู้ขอใบอนุญาตผลิตกัญชาอยู่ระหว่างมาขอ 397 ราย เป็นวิสาหกิจชุมชน แล้วมีจำนวนสถานที่ 569 แห่งที่จะปลูก คิดเป็นพื้นที่ที่จะปลูกกัญชา 797.900 ตารางเมตร ตรงนี้เป็นส่วนที่เราได้ข้อมูลมา เมื่อเราได้ข้อมูลมาแบบนี้แล้วเราก็จะพัฒนาต่อ ที่ดำเนินการไปมีวิสาหกิจที่ผลิตกัญชาเป็นสมุนไพรที่ขายทุกที่ หนองกี่ บุรีรัมย์ ส่วนที่สองคือที่ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนที่ทำเรื่องกัญชาคือวิสาหกิจชุมชนบ้านพระ จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ภาคตะวันออก แล้วที่อีสานตอนบนที่ร้อยเอ็ดปทุมรัตน์ หรือที่โคราชก็จะมีรัฐวิสาหกิจชุมชนเป็นต้นแบบที่เราเตรียมไว้ คิดว่าจะมีการกระจายไปภูมิภาคต่างๆ เมื่อมีความชัดเจน และที่ค้างท่ออยู่ วันนี้ก็จะได้มีการไปประสานเพื่อที่จะได้เงินทุน

★กระแสนโยบายเหมือนตื่นชงทอง พอทางการเปิดให้ลงทะเบียนในวันแรกถึงกับเว็บไซต์ล่ม ขณะที่เศรษฐกิจไม่ดี คนกลับบ้านต่างจังหวัดกันมาก และให้ความสนใจอยากปลูกกัญชา ทางธ.ก.ส.จะให้คำแนะนำอย่างไร

ในกลไกดีมานด์ซัพพลาย ก็จะเป็นเหมือนกับพีชสินค้าเกษตรทุกตัว เมื่อเกิดเป็นกระแส เราคงต้องให้กลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวมีเรื่องของแผนการตลาด นั่นก็คือตลาดนำการผลิต แล้วก็สิ่งที่ทำให้ซัพพลายที่มีอยู่ไปตอบสนองกับกลไกตลาด ก็เป็นเรื่องที่เหมือนจัดการความเสี่ยง เราคิดว่าแรกๆ เลย ซ่อดอกราคาที่คาดการณ์กันไว้ประมาณ 40,000-50,000 บาท เกรดดี 37,000 บาทถึง 43,000 บาท เราก็จะให้ข้อมูลกับพี่น้องเกษตรกร และคิดว่าต้องมีการจัดการความเสี่ยงในเรื่องกลไกราคา

สิ่งที่กังวลมากกว่านั้นคือความแรงของกระแส ซึ่งเรากังวลเหมือนกันเรื่องของต้นทุน เรากังวลตั้งแต่ซื้อต้นกล้า จะเห็นเลยว่าหลายแห่งเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ หลายแห่งเก็บสต็อกเหล่านี้ไว้ แล้วพี่น้องเกษตรกรไปซื้อก็ตามกระแส ดังนั้น ต้องมีการควบคุม ให้ข้อมูล และมีแผนการตลาดที่ชัดเจน และที่สำคัญยิ่งก็คือ การเผื่อเหลือเผื่อขาด ไม่ควรให้เกษตรกรทั้งหมดมารวมไว้ที่กัญชา พี่น้องเกษตรกรก็จะต้องมีเรื่องของการทำสมุนไพรรักษาอื่น หรือมีเกษตรผสมผสานในรูปแบบอื่น เพื่อกระจายความเสี่ยงไป ซึ่งเราก็จะเตือน และคิดว่าต้องการทำการศึกษา-วิจัยของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ ก็จะประเมินเรื่องเหล่านี้เพื่อเป็นข้อมูล โดยจะมีศูนย์วิสาหกิจให้คำปรึกษา แล้วก็บอกว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้าง แล้วก็ให้สติ

คิดว่าการดำเนินการเบื้องต้นจะไม่ค่อยให้กูเป็นรายคน เราให้กูเป็นกลุ่ม เป็นวิสาหกิจ เพื่อประโยชน์ในการจัดการ ที่สำคัญคือเครือข่ายที่สำเร็จก็มาบอกกัน ไม่สำเร็จก็ต้องมาบอกกันว่าให้ระมัดระวังตัวไหน แล้ววันนี้ช่องทางที่ดี คือหลายส่วนเข้ามาเอื้อประโยชน์ มาให้ความรู้บ้าง มาขายเมล็ดพันธุ์บ้าง ก็จะกลายเป็นว่ามีมาให้ข้อมูลแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเรา แต่เราก็คงต้องสร้างภูมิคุ้มกันว่า อย่าเพิ่งเห็นราคาแค่นี้แล้วตาโต แล้วกระโจนไป เดี่ยวจะเป็นแมงเม่า และท้ายที่สุดก็จะทะเลาะจาดกันเหมือนกับพืชเกษตรอื่นๆ ที่เคยเกิดขึ้น ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องให้ความรู้คู่ทุน